



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 หน้า 17 มูลค่าข่าว 147,510.-



โคเวสโตร จับมือ มศว สนต่อแคมเปญ “Hands For A Brighter World ปี 2”

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านวัสดุโพลีเมอร์ระดับโลก ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ Less Plastic Thailand จัดกิจกรรมเพื่อสังคมนำอยู่ สานต่อแคมเปญ “Hands For A Brighter World X SWU - สร้างสรรค์โลกให้สดใสขึ้นได้ด้วยมือเรา ปี 2” เพื่อร่วมผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และร่วมสร้างย่านอโศกสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ

ดร.ทีโม สลาวินสกี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจของโคเวสโตร คือ การส่งเสริมนวัตกรรมและการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สามารถทำอะไร และยังประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัมอบคุณค่าและความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง เราจึงทุ่มเทการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรในการ “มุ่งสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ” (We will be fully circular) โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายการจัดทำโครงการ “Hands For A Brighter World” ของโคเวสโตรได้เป็นอย่างดี”

รศ.ดร. นิตติ์ฉัตริน พันธ์อภัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กล่าวว่า “การจัดการขยะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุขภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายการดำเนินงานอย่างจริงจังตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากโคเวสโตรในครั้งนี้ ทั้งการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างการรับรู้ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เราหวังว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้มศว ได้มีส่วนช่วยผลักดันย่านอโศกไปสู่พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะของกรุงเทพฯ ชั้นในได้”

“ในปีนี้โคเวสโตรได้ดำเนินโครงการ Hands For A Brighter World เป็นปีที่ 2 ซึ่งต่อยอดจากโครงการเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของโคเวสโตร เพื่อช่วยลดปัญหาจากขยะพลาสติกและสนับสนุนการคืนคุณค่าให้กับพลาสติก ซึ่งความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์

โลกสดใสได้ด้วยมือเรา ตามแนวคิดของโครงการ” นางสาวกวิสราวรรชนะพิติษฐี หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวปิดท้าย.